

**รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคง ของรัฐและการต่างประเทศ	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะรัฐมนตรี ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย ๖ หมวด ได้แก่ ๑) การออกกระเบียบและกฎหมาย ๒) การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ๓) การกำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย ๔) การศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ ๕) การประชาสัมพันธ์ และ ๖) การติดตามและประเมินผล ● เตรียมการพัฒนากระบวนข้อมูลแห่งชาติ ● ตรวจสอบร้านค้าข้างเป็นประจำทุกเดือน และได้จับกุมร้านค้าข้างที่มิใช่ข้างแอฟริกา ๔ ร้าน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินคดี และตรวจสอบร้านค้าข้างที่คาดว่าจะมิใช่ข้างแอฟริกา ๔ ร้าน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิสูจน์ DNA ● เตรียมการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการพิสูจน์ข้างที่ทันสมัยและรวดเร็ว 			
ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำ ของสังคม และการสร้าง โอกาสการเข้าถึงบริการ ของรัฐ	การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน	<ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๘๐ พื้นที่ ๔๗ จังหวัด รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๒๕,๓๐๕ ไร่ แบ่งได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ป่าสงวนแห่งชาติ ๖๘ พื้นที่ ๔๕ จังหวัด - พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ๕ พื้นที่ ๖ จังหวัด - ป่าชายเลน ๑ พื้นที่ ๑ จังหวัด - ที่ราชพัสดุ ๒ พื้นที่ ๒ จังหวัด - ที่สาธารณประโยชน์ ๔ พื้นที่ ๔ จังหวัด ● อยู่ระหว่างจัดทำร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ● เตรียมการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒,๙๕๔ ไร่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน ๒,๐๑๕ ไร่ และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓,๒๓๙ ไร่ ● เตรียมจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเป็นระบบ สมดุล และยั่งยืน ในพื้นที่ เป้าหมาย ๖ จังหวัด (ลำปาง ยโสธร อุทัยธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชุมพร) ● เตรียมจัดทำแผนการใช้น้ำเพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ สมดุล และยั่งยืน ในพื้นที่เป้าหมาย 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>จังหวัดยโสธร</p> <ul style="list-style-type: none"> เตรียมจัดทำแผนการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพการผลิตในแปลงเกษตรกรรม ในพื้นที่เป้าหมาย (ส.ป.ก.) ๔ จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชุมพร) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเตรียมนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อที่ประชุม คทช. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๑ พื้นที่ ๑ จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓,๒๓๙ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๓๓๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผ่ และป่าโคกไม้้งาม จำนวน ๒ พื้นที่ ๑ จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๒,๓๑๐ ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒๔๖ ราย เนื้อที่ ๒,๓๑๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง พื้นที่รวม ๕,๕๓๐ ไร่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓,๑๒๘ ไร่ ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย และผลักดันร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ต่อไป <p>การใช้กลไกประชารัฐ : เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)</p>			
ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	<p><u>ธรณีภัยพิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย ๓๖ พื้นที่/ตำบล ๒๒ อำเภอ ๕ จังหวัด (สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่) ฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ๔ จังหวัด (สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน) ผู้เข้าร่วม ๑,๘๐๕ คน สัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ๔ จังหวัด (สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>และเชียงราย) ผู้เข้าร่วม ๑,๒๙๐ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ๖ จังหวัด (กำแพงเพชร ชลบุรี ระนอง เลย สุพรรณบุรี และอุดรดิตถ์) ผู้เข้าร่วม ๒,๒๒๘ คน ● จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ๙๐ ตำบล ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ● ติดตั้งระบบพยากรณ์เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยมีเป้าหมาย ๑,๙๔๗ สถานี ครอบคลุม ๖,๔๒๐ หมู่บ้าน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง <p>การใช้กลไกภาครัฐ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความรู้ในการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาดินถล่มและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยตนเอง และหน่วยงานท้องถิ่นสามารถนำข้อมูลธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งพัฒนาชุมชนเมืองและท้องถิ่นได้ด้วย ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เตรียมการดำเนินการติดตามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ติดชายฝั่งทะเล โดยจะจัดทำระบบประเมินคาดการณ์ ๑ ระบบ/ จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ๑ เรื่อง/ ศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแก้ไข ๑ ระบบ และปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ดำเนินการในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว ๔ กิโลเมตร ● เตรียมการจัดทำและวางปะการังเทียม ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ๑๗ แห่ง จำนวน ๑๓,๙๗๒ แห่ง ● จัดทำแนวเขตป่าชายเลนลงในแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างคัดสำเนาที่ดินป่าชายเลนรายอำเภอจากกรมที่ดิน ● อยู่ระหว่างการจำแนกการใช้ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๗ ● จัดตั้ง “สถาบันประมงสัตว์ทะเล” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ดำรงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกกระดับ ให้มีความรู้และสมรรถนะสูงเพียงพอกในการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p style="text-align: center;">ให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์</p> <p>การใช้กลไกภาครัฐ : ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p>			
<p>ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>					
<p>• เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ</p>	<p>การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</p>	<p>กำหนดเป้าหมายในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ ๑๐๒ ล้านไร่ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การหยุดยั้งการทำบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการลักลอบตัดไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่า ซึ่งมี ๗ มาตรการ ดังนี้ <u>มาตรการที่ ๑</u> ด้านการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบตัดไม้ <u>มาตรการที่ ๒</u> ด้านการสกัดกั้นไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกลักลอบตัด <u>มาตรการที่ ๓</u> ด้านการดำเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด <u>มาตรการที่ ๔</u> ด้านการข่าวและการปฏิบัติการข่าวสาร <u>มาตรการที่ ๕</u> ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน <u>มาตรการที่ ๖</u> ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ <u>มาตรการที่ ๗</u> ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์เร่งด่วน <p>มีผลคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คดีบุกรุกพื้นที่ป่า จำนวน ๒,๗๑๙ คดี ผู้ต้องหา ๔๓๗ ราย พื้นที่ถูกบุกรุก ๗๒,๓๗๕ ไร่ - คดีทำไม้ จำนวน ๒,๙๓๘ คดี ผู้ต้องหา ๑,๒๗๘ ราย ไม้ของกลาง ๑๑๐,๗๗๔ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรไม้ ๕,๕๔๖ ลูกบาศก์เมตร - คดีไม้พะยุง จำนวน ๓๕๘ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๖ ราย ไม้ของกลาง ๕,๔๒๑ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรไม้ ๑๕๕ ลูกบาศก์เมตร มูลค่าโดยเฉลี่ย ๗๗,๑๕๓,๐๐๐ บาท - คดีสัตว์ป่า จำนวน ๒๘๘ คดี ผู้ต้องหา ๓๐๖ ราย สัตว์ป่าของกลาง ๘,๐๔๔ ตัว ซากสัตว์ป่าของกลาง ๖๘๗ ซาก จำนวน ๑,๖๘๐ กิโลกรัม - คดีลักลอบลากอวน/ทำประมงในเขต ๓,๐๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ คดี ผู้ต้องหา ๘๘ คน 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<ul style="list-style-type: none"> ● การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทหาแนวทางในการพลิกฟื้นผืนป่าบริเวณภูเขาที่ถูกบุกรุกทำลาย (เขาหัวโล้น) ซึ่งกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหา ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความ เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อชี้แจงหน้าที่ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ ๗ ข้อ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย) - จัดระเบียบคนและพื้นที่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) - ป้องกันและรักษาป่า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) - ฟื้นฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) - สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย) <p>โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อย กว่า ๘.๖ ล้านไร่ ภายใน ๒๐ ปี มีระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๗๘ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และน่าน - ระยะกลาง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ดำเนินการใน ๑๓ จังหวัด (ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่เป้าหมาย) - ระยะยาว ปี ๒๕๗๐ - ๒๕๗๘ ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือทั้งหมด <p>ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ไปดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป ปัจจุบัน ได้จัดทำแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงาน (Road Map) การบูรณาการ จัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) และมีผลการดำเนินการในแต่ละระยะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม ๑๓๔,๑๗๓ ไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม เนื้อที่ ๑๑๖,๖๗๓ ไร่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เนื้อที่ ๑๗,๕๐๐ ไร่) และจังหวัดน่าน เนื้อที่รวม ๒๖๖,๕๘๘ ไร่ 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>(ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ยาว น้ำสวด อำเภอท่าวังผา เนื้อที่ ๒๕๘,๐๘๘ ไร่ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เนื้อที่ ๘,๕๐๐ ไร่)</p> <p>ปัจจุบัน ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่นาร่อง จังหวัดเชียงใหม่และน่าน สํารวจพื้นที่ถือครองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๑๔๓,๓๕๐.๕๖ ไร่ และจังหวัดน่าน ๕,๘๖๕ ไร่ และอยู่ระหว่างเตรียมพื้นฟูระบบนิเวศ ๓ แปลง เนื้อที่ ๒,๓๓๗ ไร่ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และเตรียมจัดตั้งป่าชุมชน ๒ แห่ง รวม ๑๔ แปลง เนื้อที่ ๓,๑๓๖ ไร่ ในอำเภอบัวใหญ่ และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่ที่จะขอคืนพื้นที่ป่าระยะที่ ๑ และ ๒ ด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะกลาง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ มีเป้าหมายดำเนินการใน ๑๓ จังหวัด ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด ๙๕ พื้นที่อนุรักษ์ - ระยะยาว ปี ๒๕๗๐ – ๒๕๗๘ มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือทั้งหมด ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Watershed profile) ในลุ่มน้ำย่อย ๗๐ ลุ่มน้ำ <ul style="list-style-type: none"> ● <u>การกำหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า</u> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of Operation: AO) และมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ ๔ พื้นที่ โดยมีนโยบายการจัดการระบบการดูแลป่าเชิงพื้นที่ คือ การแบ่งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๑๐๖.๘ ล้านไร่ โดยมีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๐๒.๖ ล้านไร่ ซึ่งจะเร่งดำเนินการในพื้นที่ AO๑ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นของนายทุนและที่ศาลตัดสินแล้ว และจะเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก AO โดยจะเชื่อมโยงการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย ● <u>การทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกปลูกยางพารา</u> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบให้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาหาคายางพาราตกต่ำ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO มีผลการดำเนินงานตาม 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>แผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๕๕,๓๒๑.๗๐ ไร่ (เป้าหมาย ๓๒๐,๐๐๐ ไร่) คาดว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้แบบเป็นขบวนการ ลดอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่า ลดปริมาณน้ำยางพาราประมาณร้อยละ ๒๐ อันจะส่งผลให้ราคายางดีขึ้น และได้พื้นที่ป่ากลับมาฟื้นฟูให้เป็นป่าธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ๑.๕ ล้านไร่ต่อไป</p> <p>● <u>การปรับปรุงระบบการทำงาน</u> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงระบบการทำงานทั้งในด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ โดยเน้นการบูรณาการสรรพกำลังของหน่วยปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค/พื้นที่ ตลอดจนประสานการปฏิบัติการป้องกันและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่มีศักยภาพ เช่น กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีระบบการปฏิบัติงานโดยสรุป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับรูปแบบการกำกับควบคุมพื้นที่ จากเดิมที่หน่วยป้องกันรักษาป่าแต่ละหน่วยดูแลรับผิดชอบพื้นที่โดยลำพัง เป็นจัดระบบบริหารและความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ออกเป็น ๓๐๙ กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ - ประกอบกำลังหน่วยงานภาคสนาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน/ปราบปรามกับหน่วยป้องกันรักษาป่า (๔๙๒ หน่วย) ทำให้มีหน่วยปฏิบัติงาน ๑,๒๑๓ หน่วยทั่วประเทศ ที่บูรณาการความรับผิดชอบพื้นที่/ทรัพยากรป่าไม้ - กำหนดเป้าหมายทำลายไม้ให้มีการบุกรุก หากพบว่ามีกรบุกรุกเกิน ๕๐ ไร่ จะดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามลำดับชั้น - ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามเช่น ใช้ กล้อง CCTV เฝ้าระวังไม้ของกลางมิให้สูญหาย ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เฝ้าระวังสนับสนุนภารกิจลาดตระเวน/ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก - ส่งเสริมภาคประชาสังคม (ท้องถิ่น/ชุมชน/ราษฎร) ให้มีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าในรูปแบบป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจชุมชน - สนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกัน/ปราบปรามเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหรือโรงเรียนผลิตพนักงานพิทักษ์ป่าให้มีศักยภาพและพอเพียงต่อปริมาณงาน โดยปัจจุบัน ได้จัดตั้ง “สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า” ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) เพื่อให้มาตรการ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลมีผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการ สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความรู้และสมรรถนะสูงเพียงพอ ในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการปกป้อง ทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน</p> <p>● การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เร่งดำเนินการพิจารณากำหนดแนวเขตป่าไม้ โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็น Application เพื่อสะดวกในการตรวจสอบแนวเขต ป่าไม้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) และให้แต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการต่อคณะรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนด ประเด็นการพิจารณารายพื้นที่เป็น ๑๓ หลักเกณฑ์ และมีผลการดำเนินงานดังนี้</p> <p>- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ” ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด แล้วเสร็จ จำนวน ๔ รุ่น</p> <p>- จัดทำคู่มือเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>- เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดโครงการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อให้แนวเขตที่ดินของรัฐ มีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย ใช้แผนที่กลางมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>อนึ่ง เนื่องจากการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างบูรณาการ และการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งภารกิจทางฟื้นป่า การจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ตามโครงการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) และการจัดทำแนวเขตที่ดินป่าไม้ (One Map)</p> <p>นอกจากนั้น จะต้องสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ๑๗ ประการ (The Global Goals for Sustainable Development) ด้วย</p> <p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมายการดำเนินงาน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) และระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยจะดำเนินการปกป้องฟื้นป่าให้คงสภาพ ๑๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑ ของพื้นที่ประเทศ และเพิ่มพื้นที่ให้มีสภาพป่า ทั้งพื้นที่ของรัฐ พื้นที่เอกชน รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) สร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามแนวทาง “ประชารัฐ” เช่น รสทป., ครัวป่าไม้, เครือข่ายป่าชุมชน, เครือข่ายไฟป่า, เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า, เครือข่ายระบบวนเกษตร (๒) แก้ไขแนวเขต/one map ตามนโยบายรัฐบาล (๓) รักษาป่าสมบูรณ์/บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (๔) ผ่อนผันผู้ยากไร้/จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางของ คทช. (๕) เพิ่มพื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียว เช่น การปลูกป่าเป็น buffer zone, ปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม, สร้างป่าสร้างรายได้ป่าเศรษฐกิจชุมชน, แจกจ่ายกล้าไม้ <p>โดยมีผลการดำเนินงาน ๑,๓๘๔ คดี ผู้ต้องหา ๒๒๐ คน ได้พื้นที่คืน ๕๓,๘๖๑.๓๕ ไร่</p>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
<ul style="list-style-type: none"> ● บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 	<p>การบริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) ได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) นำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙) ไปปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ติดตามการขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการน้ำของ กนช. และรายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ทราบเป็นระยะ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค - ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) - ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย - ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำ - ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ <p>โดยมีเป้าหมายและผลการดำเนินงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗,๔๙๐ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๕,๕๘๓ แห่ง - จัดทำระบบประปาโรงเรียน/ชุมชน จำนวน ๖,๑๓๒ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๑,๓๑๘ แห่ง ได้น้ำ ๒๘.๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้น้ำ ๒๑๔.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร - พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทาน ๔,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๘,๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๓๒๗.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๔๙๐,๖๗๖ ไร่ - พัฒนาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน ๑๐,๙๒๐ แห่ง ปริมาณน้ำเป้าหมาย ๒,๓๐๔.๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้ว ๓,๒๑๕ แห่ง ได้น้ำ ๖๓๘.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร - ขุดสระน้ำในไร่นา ๓๓๑,๓๕๐ สระ ปริมาณน้ำเป้าหมาย ๓๓๑.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้ว ๑๓๓,๒๘๑ สระ ได้น้ำ ๑๑๗.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแหล่งน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒,๒๒๙ แห่ง ปริมาณน้ำเป้าหมาย ๒๙๔.๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้ว ๑,๗๗๗ แห่ง ได้น้ำ ๒๐๗.๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร - พัฒนาระบบบำบัดน้ำเพื่อการเกษตร ๑,๐๔๒,๐๕๐ ไร่ ปริมาณน้ำเป้าหมาย ๓๑๓.๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้ว ๒๐๙,๓๔๘ ไร่ ๒,๑๘๒ แห่ง ได้น้ำ ๕๖.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร - พัฒนาระบบบำบัดน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๓,๐๘๖ แห่ง ปริมาณน้ำเป้าหมาย ๑๐๗.๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้ว ๑,๖๘๖ แห่ง ได้น้ำ ๙๐.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร - ขุดลอกลำน้ำสายหลัก ระยะทาง ๘๗๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้ว ๒๑๔.๙๙ กิโลเมตร - ป้องกันน้ำท่วมชุมชน ๑๘๕ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๓๐ แห่ง - ฟื้นฟูป่า ๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๑๒๒,๙๕๗ ไร่ - ป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ ๙,๔๗๕,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๖๗๕,๐๐๐ ไร่ ● การประชุม กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบมาตรการการควบคุมการระบายน้ำและการจัดสรรน้ำ ใน ๔ ประเด็น คือ กรณีสถานการณ์ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ต้องควบคุมการระบายน้ำโดยเคร่งครัด กรณีปริมาณน้ำใช้การได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ต้องพิจารณาปรับลดการใช้น้ำและควบคุมการจัดสรรน้ำในแต่ละพื้นที่ กรณีมีปริมาณน้ำใช้การได้มีมากกว่าที่คาดการณ์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้พิจารณาเพิ่มการระบายน้ำได้เฉพาะที่จำเป็น และกรณีชะลอการส่งน้ำในปีไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - เห็นชอบการเตรียมการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมาตรการรองรับในอนาคต ซึ่งกำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่อนผันให้ใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤต (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ให้กรมชลประทาน การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบและจุดรับน้ำชั่วคราวรองรับวิกฤตน้ำแล้ง ปี ๒๕๕๙ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๒๐ ล้านบาท ในการพัฒนาคลองเปรมประชากร (กรมชลประทาน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๐๘ ล้านบาท และกรมทางหลวง ๑๒ ล้านบาท) และให้ฝ่ายเลขานุการ กรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า ประกาศและประชาสัมพันธ์การควบคุมและขอความร่วมมือในการใช้น้ำ 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง และเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้น้ำโขงเพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำข้างเคียง - ให้ฝ่ายเลขานุการประสานกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ เปรียบเทียบแนวทางเลือกต่าง ๆ ในการผันน้ำโขงเสนอ กนช. พิจารณา ● เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙) รายนามลุ่มน้ำ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ ● เตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. ๒๕๖๑ <p><u>การใช้กลไกประชารัฐ</u> : บริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำระบบประปา การพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ</p>			
	การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๕๙๒ โครงการ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๓ แห่ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้น้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๔๓.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๔๑๕,๕๔๑ ครัวเรือน - โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ทะเลสาบ หนอง บึง) เป้าหมาย ๑๙ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๔ แห่ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๒๔,๐๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๙,๒๐๐ ครัวเรือน ได้น้ำปริมาณ ๑๗๖.๑ ล้านลูกบาศก์เมตร <p><u>การใช้กลไกประชารัฐ</u> : อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในระดับพื้นที่</p>			
	การบริหารจัดการน้ำตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และงบกลาง	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินโครงการตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล งบประมาณปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และงบกลาง จำนวน ๖,๙๒๒ แห่ง แบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> (๑) น้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๒,๗๒๘ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๑,๒๕๓ แห่ง แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๘๙๒ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๗๔๖ แห่ง - งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๘๓๖ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๕๐๗ แห่ง (๒) น้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๖๘๘ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๔๖๘ แห่ง 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>(ก) น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๓,๕๐๖ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๑,๗๐๑ แห่ง แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๓๑๑ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๙๒๑ แห่ง - งบกลาง ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๗๐๙ แห่ง <p>(ข) การจัดทำบ่อส่งเหตุการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ที่ขยับเพื่อติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๙ แห่ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ</p> <p><u>การใช้กลไกภาครัฐ</u> : บริหารจัดการน้ำตามแผนฯ ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในระดับพื้นที่</p>			
	การแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำมาตรการรองรับในพื้นที่วิกฤตน้ำ ๑๖ มาตรการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ๒ มาตรการ ประกอบด้วย การแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และการจ้างงานเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง - มาตรการบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นพื้นที่ที่มีการขาดแคลนแหล่งน้ำ สำหรับทำน้ำกินน้ำใช้ หรือการผลิตประปา ๓ มาตรการ ประกอบด้วย การสูบน้ำให้กลับแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และการอนุมัติขุดน้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤต เป็นการชั่วคราว - มาตรการแก้ไขภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก โดยมี ๑๑ มาตรการ ประกอบด้วย การทำอ่างหมู่บ้าน (One Village One Water Supply - OVOWS) การทำอ่างน้ำหรือแก้มลิง โดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ควบคุมการเก็บน้ำและระบายน้ำได้ การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง สำหรับผลิตประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทำฝายชั่วคราวเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำ การนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ (Reclaim water) การเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเดิม ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น การสร้างและซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน การเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ การควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสม การลดการระเหยของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น การกำจัดวัชพืชลอยน้ำ และการรณรงค์การประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน โดยการมีส่วนร่วม ● ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ● ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน โดยการดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แจกจ่ายน้ำ ๒๙,๕๕๖,๙๔๖ ลิตร 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<ul style="list-style-type: none"> - เป่าล้างบ่อบาดาล ๒๙ บ่อ - ซ่อมเครื่องสูบน้ำ ๒๙ เครื่อง - ซ่อมระบบประปา ๕๒ ระบบ - สูบเติมน้ำในแหล่งน้ำ ๑๕๙ แห่ง ใน ๔๑ จังหวัด ปริมาณน้ำ ๓๓,๓๐๘,๑๑๔ ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ ๙๕๔,๒๒๑ ราย <p>การใช้กลไกของรัฐ : แก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในระดับพื้นที่</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ● เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะและน้ำเสีย 	<p>การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการลดขยะมูลฝอย <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ผลักดันการออกนโยบายให้สถานที่ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัดเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ๑.๒ ผลักดันการออกนโยบายให้โรงเรียนและสถาบัน การศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ๑.๓ ออกมาตรการลดการใช้โฟม บรรจุภัณฑ์ที่กำจัดยาก และให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๔ จัดทำบัตรเขียวเที่ยวทั่วไทย (Green Card) ภายใต้นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย Green Card จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์การ์ด (E - Card) ในรูปแบบ Mobile Application โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสะดวกสบาย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจกในคราวเดียวกัน ๒. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง) <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีการดำเนินงานเรื่องพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จำนวน ๙๗ แห่ง โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแล้ว ๙๖ แห่ง มีการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ๗๓ แห่ง มีการดำเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ๒๖ แห่ง และมีการดำเนินกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องแล้วให้กับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๘ แห่ง - กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการรณรงค์กระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บขนแบบแยกประเภท และกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา <p>๒.๒ จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จำนวน ๘๓ แห่ง มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว จำนวน ๔๒ แห่ง รวมประมาณ ๒๕๐.๓๓ ตัน และส่งไปกำจัดแล้ว จำนวน ๑๗๔.๔๔ ตัน - กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา - กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎระเบียบการติดตามตรวจสอบการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ - กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอย (นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) <p>๒.๓ กำจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ได้กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน ๖ จังหวัดวิกฤตแล้ว ๙.๖ ล้านตัน จากจำนวน ๑๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒ - ขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ จำนวน ๓๐.๙ ล้านตัน อปท. ได้ขนย้ายหรือรื้อถอนไปกำจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่น แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า ส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งเตาเผา สามารถกำจัดได้ ๒๑.๙ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘ คงเหลืออยู่ ๙ ล้านตัน - การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมส่วนที่เหลือและขยะมูลฝอยใหม่ โดยดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> o กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) ในแต่ละจังหวัด ทั้งหมด ๒๘๙ กลุ่มพื้นที่ (S M L และสถานีขนถ่าย) และสนับสนุนการการจัดทำ 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> o ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ของ อปท. จำนวน ๑๘ โครงการ ใน ๑๔ จังหวัด <p>๓. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ ๕ ปี</p> <p>๓.๒ จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และให้เสนอคำขอขบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในเบื้องต้นได้รับข้อมูลแล้ว ๓๔๖ โครงการ ซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจารณาครั้งต่อไป รวมทั้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ดำเนินการตามแผนงบประมาณ</p> <p>๓.๓ จังหวัดจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดส่งให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๓.๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนแม่บทฯ และมีข้อเสนอแนะว่า ระยะเวลาการดำเนินงานของแผนฯ ควรมีความยืดหยุ่น/ ให้นั้นมาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของประชาชน-เยาวชน/ ให้กำหนดมาตรการการลดขยะแก่พื้นที่ที่ตั้งของ Cluster/ ให้กำหนดตัวชี้วัดระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น</p> <p>๓.๕ ประชุมหารือระดับนโยบายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีผลการหารือดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บทบาทหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยปฏิบัติ เช่น จัดทำแผนระดับจังหวัด จัดตั้งงบประมาณ กำกับให้ อปท. ดำเนินตามแผนงาน และส่งเสริม 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>ภาคเอกชนร่วมดำเนินงาน ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยกำกับด้านวิชาการ เช่น จัดทำแผนแม่บทฯ กลั่นกรองแผนปฏิบัติงาน กำหนดนโยบาย ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดตั้งงบประมาณดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมทั้งร่วมกันเสนอคณะรัฐมนตรีขอจัดตั้งงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่รวมอยู่ในสัดส่วนของรายได้ อปท. (add on top) - แผนงานโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแล อปท. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ - การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการจัดหาเตาเผาขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป - การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่เร่งด่วน ๖ จังหวัด โดยจังหวัดนครปฐม สระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ขอปรับแผนการดำเนินงานจากการขนย้ายขยะไปกำจัดนอกพื้นที่ (โรงปูนซีเมนต์/พื้นที่ที่กำหนด) ขอปรับเป็นฝังกลบในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดที่ขอปรับแผนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว เพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ รวมถึงให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการฝังกลบในพื้นที่ด้วย - การตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ๒ คณะ ได้แก่ คณะทำงานร่วมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเก่า ขยะมูลฝอยใหม่ และการวางระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน) และคณะทำงานร่วมเกี่ยวกับการสร้างวินัยคนในชาติในการจัดการขยะมูลฝอย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน) <p>ทั้งนี้ ในการประชุมหารือดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มีความเห็นร่วมกันให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหายยะในภาพรวมของประเทศ และให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพิจารณากรณีที่มีการจัดสร้างเตาเผาขยะ ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.๖ เตรียมการจัดทำโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจาก RDF ในพื้นที่ทหารโดยให้เอกชนลงทุน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนวางกรอบแนวทางการดำเนินงานและหารือเตรียมการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๕ ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๓.๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา</p> <p>๓.๘ กระทรวงพลังงานได้กำหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in tariff) จากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว</p> <p>๓.๙ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>๓.๑๐ จัดทำคู่มือวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย และจัดทำรอบการทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๓.๑๑ จัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสม ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค</p>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>๓.๑๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>๓.๑๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ที่กระทรวงฯ เตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีมีความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ของกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรนำหลักการของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการมูลฝอยให้แก่ อปท.</p> <p>๔. การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๔.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัด และทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการ</p> <p>๔.๒ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสอดแทรกเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยไว้ และกำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้ โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสร้างจิตสำนึก สร้างวินัย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะ เป็นต้น</p>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>๔.๓ รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บ้านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ทำการ อปท. และสถานที่สาธารณะ/แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ</p> <p>๔.๔ รมรณรงค์การใช้โฟมและพลาสติกเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจัดทำรายงานพิเศษเปรียบเทียบการย่อยสลายของโฟมและพลาสติกกับวัสดุธรรมชาติ</p> <p>๔.๕ รมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการลด คัดแยก จัดการ และนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>๔.๖ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste จำนวน ๙ แห่ง</p> <p>๔.๗ จัดนิทรรศการภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”</p> <p>๔.๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ในการสนับสนุน ให้ อปท. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย ไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) และเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน “กระบวนการบำบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse – Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน โดยวิธีการทางกลและชีวภาพ” ให้แก่ อปท. ๒๕ แห่ง</p> <p>๔.๙ ดำเนินโครงการ “รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสร้างวินัยให้คนในชาติ ปรับเปลี่ยนทัศนคติวิถีชีวิตด้วยการหันมาใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีความร่วมมือภาครัฐกิจเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ ๑๖ หน่วยงาน จัดแถลงข่าว ความคืบหน้าโครงการฯ ซึ่งมีการเพิ่มความถี่ในการให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้า ดังนี้ <u>ระยะแรก</u> งดให้บริการถุงพลาสติก ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>ระยะต่อมา งดให้บริการถุงพลาสติก ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน ซึ่งสามารถช่วยชาติลดขยะจากถุงพลาสติกได้แล้ว ๔๓ ล้านใบ</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน จึงดำเนินกิจกรรมด้วยการรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกใน “วันพุธ” โดยจะเริ่มอย่างพร้อมเพรียงกันในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และตั้งเป้าในการลดถุงพลาสติกให้ได้ ๘๘ ล้านใบ “๘๘ ล้านใบ ถวายพ่อ” ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>การใช้กลไกภาครัฐ : ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในระดับพื้นที่</p>			
	การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการ มาตรการรับมือ (ระยะก่อนวิกฤติ และระยะวิกฤติ) และมาตรการฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน และเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน ● กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. เสนอให้ประเทศในอาเซียนร่วมกันจัดทำ Roadmap ความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการ มีเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ปัจจุบัน ได้ดำเนินการยกร่าง Roadmap อาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze – Free ASEAN Roadmap) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศพิจารณาแล้ว ๒. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ ก่อนเข้าสู่มาตรการรับมือในช่วงก่อนวิกฤติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการปฏิบัติในพื้นที่จริง รณรงค์สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดและงดการเผา เน้นการป้องกันก่อนเกิดไฟ หากเกิดไฟให้รีบดับก่อนลุกลาม ถ้าไม่ได้ผลให้บังคับใช้กฎหมาย ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙ จังหวัดภาคเหนือ ระดมสรรพกำลังและแผนงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยง โดยประสานข้อมูลกับ GISTDA ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ดูแลและป้องกันไฟในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนระดมพล แผนการประชาสัมพันธ์ แผนงานด้านการป้องกันและรับมือหมอกควันให้กรมควบคุมมลพิษรวบรวม ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙</p> <p>๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟในพื้นที่เสี่ยง และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาหมอกควันกับประชาชน</p> <p>๔. จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) และศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานการปฏิบัติงานประจำวันจันทร์</p> <p>๕. จัดการฝึกอบรมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า โดยมีกองทัพ อากาศ กองทัพภาคที่ ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี</p>			
<p>ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p>	<p>การดำเนินการด้าน One Stop Service</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ● ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค (ทสจ.) เพื่อให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้สะดวกในลักษณะ One Stop Service โดยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา ทสจ. ให้ปฏิบัติงานในลักษณะ One Stop Service และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 			
	<p>การบริหารราชการโดยธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙ และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ ● เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงาน 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกของรัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
	การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	<p>คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมการสร้างค่านิยม ปูปลูกจิตสำนึก ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ๒. ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ความรู้และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง ตรวจสอบ ตลอดจนการสังเกตการณ์ในการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ๓. ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนกำกับ ดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 			
ข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	การยกร่าง/ปรับปรุง/ทบทวนกฎหมายสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ตามแผนเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕ ฉบับ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. กฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) พระราชบัญญัติางช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔) พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน จำนวน ๑๑ ฉบับ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (รอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา) ๒) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.(ทส. พิจารณาทบทวน) ๓) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ.(อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ๔) ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.(ทส. พิจารณาทบทวน) 			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		<p>๕) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. (ทส. ส่งให้ มท. นำไปพิจารณาประกอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.)</p> <p>๖) ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ทส. ยกร่างเตรียมนำเสนอ ครม.)</p> <p>๗) ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. (ทส. ยกร่างเตรียมนำเสนอ ครม.)</p> <p>๘) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. (ทส. ยกร่างเตรียมนำเสนอ ครม.)</p> <p>๙) ร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. (ทส. ยกร่างเตรียมนำเสนอ ครม.)</p> <p>๑๐) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. (ทส. ยกร่างเตรียมนำเสนอ ครม.)</p> <p>๑๑) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. (ทส. ยกร่างฉบับใหม่ เตรียมนำเสนอ ครม. อีกครั้ง)</p> <p>๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. พิจารณานำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗</p>			